
 

 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 1  มีนาคม  2564 
........................................ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.5 รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 11 กองทุน 
 นางประไพ  ปรีชา ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ข้อ 70 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุน และ
รายงานต่อ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว มหาวิทยาลัย จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือทราบ 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้  
 1.1 กองทุนวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนและกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ที่ไม่ได้ลงนามหน้าสถานะทาง

การเงิน ให้หน่วยงานตรวจสอบการลงนามก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 1.2 การใช้จ่ายเงินในกองทุน สนับสนุนมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง กรณีค่าใช้จ่ายบาง

รายการ เช่น 10.2 ค่าใช้จ่ายการถอดแบบรูปรายการอาคารครุภัณฑ์และการตรวจการจ้าง  10.3 ค่าจ้าง
ชั่วคราว เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ งบประมาณรายจ่ายส่วนนี้สามารถตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยได้ เป็นต้น 

 1.3 หอพักนักศึกษา ณ ปัจจุบันที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยมีจ านวนทั้งหมดกี่หลัง 

2.  นางประไพ  ปรีชา ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ได้ตอบข้อซักถามของ ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เกี่ยวกับรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าพักของนักศึกษา  
ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีรายได้จากค่าเช่าห้องพัก ทั้งหมด จ านวน 6 หลัง ประกอบด้วย หอพัก ณ ศูนย์แม่ริม 
จ านวน 5 หลัง และเวียงบัว จ านวน 1 หลัง  

3.  อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการกองทุน ของ 2 กองทุน คือ กองทุนวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนและกองทุนพัฒนาพ้ืนที่  
สะลวง – ขี้เหล็ก ที่มีรองอธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งแตกต่างจากกองทุนอ่ืนๆ ที่ อธิการบดีเป็นประธาน 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

            ถนัด บุญชัย 
(ดร.ถนัด บุญชัย) 
รองอธิการบดี 
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